

KẾ HOẠCH

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN) thời gian qua đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bước đầu đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Hệ thống pháp luật về bảo vệ BMNN từng bước được hoàn thiện; nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ BMNN đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, các thế lực thù địch và bọn tội phạm triệt để lợi dụng công nghệ cao để chiếm đoạt thông tin liên quan đến BMNN nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng của đất nước là điều kiện để các thế lực thù địch, đối tượng phản động, đối tượng chống đối, luôn tìm cách thu thập, đánh cắp BMNN, bí mật nội bộ. Hệ thống mạng, cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công xâm nhập của các nhóm tin tặc và cơ quan đặc biệt nước ngoài, như lây nhiễm phần mềm độc hại qua mạng, qua thiết bị ngoại vi như thẻ nhớ, USB, ổ cứng di động... Việc sử dụng các thiết bị di động (lưu trữ, ghi âm, ghi hình, liên lạc, truyền thông tin...) và các thiết bị, công nghệ về thông tin, viễn thông có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài trong hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam làm gia tăng nguy cơ bị kiểm soát và lộ, mất thông tin BMNN. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ BMNN tại một số sở, ngành, đơn vị vẫn còn hạn chế, chưa nghiêm túc và chủ quan, mất cảnh giác trong công tác bảo vệ BMNN. Dự báo năm 2023, tình hình trong nước và thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Các thế lực thù địch sẽ triệt để khai thác những sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ BMNN để tăng cường móc nối, thu thập, đánh cắp các tin tức, tài liệu BMNN nhằm tập trung tấn công vào nội bộ và chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Trước tình hình đó, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn lộ, mất BMNN, cũng như nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các hành vi chiếm đoạt BMNN, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kịp thời bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản và tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ BMNN; UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kế hoạch công tác bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành là một nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng; đồng thời xác định rõ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng, cần tập trung thực hiện; coi đây là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo các bộ phận chức năng trong cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện tốt Luật Bảo vệ BMNN.

3. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu và hoạt động thu thập, lấy cắp, chiếm đoạt BMNN của các thế lực thù địch, tội phạm và phần tử xấu; phối hợp, chỉ đạo điều tra, xét xử các vụ án lộ, mất BMNN gây hậu quả nghiêm trọng. Đề xuất các biện pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Luật Bảo vệ BMNN và các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ BMNN (Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; Thông tư số 104/2021/TT-BCA ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ BMNN trong Công an nhân dân; Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục BMNN trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội...) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập

huấn và triển khai thực hiện sau tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; chú ý coi trọng công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng.

2. Tiếp tục chỉ đạo, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ tại cơ quan, đơn vị. Lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ tiêu chuẩn làm việc tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật (nhất là bộ phận tham mưu, cơ yếu, văn thư lưu trữ...). Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ BMNN theo quy định hiện hành.

3. Bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo các cấp; đồng thời tiếp tục củng cố, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN cấp tỉnh.

4. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các tài liệu BMNN do đơn vị chủ trì ban hành và tiến hành giải mật theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế số 12-QC/TU, ngày 15/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ BMNN trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy; Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy chế bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo đúng quy định pháp luật.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra công tác bảo vệ BMNN trong cơ quan, đơn vị; thực hiện công tác tự kiểm tra việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung BMNN theo Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg, ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc BMNN.

7. Chủ động tổ chức công tác phòng ngừa nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vụ việc lộ, mất BMNN để triển khai ngay những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình, điều tra, truy xét, truy tìm, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật để giáo dục, răn đe.

Chú trọng bảo vệ BMNN trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Internet; nghiên cứu giải pháp để quản lý tốt và bảo mật trang thông tin, công thông tin điện tử; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh,

an toàn hệ thống mạng thông tin; kịp thời cảnh báo, trao đổi nguy cơ lộ, mất BMNN, lỗ hổng bảo mật.

Đặc biệt chú ý công tác bảo vệ BMNN trong việc: Soạn thảo, lưu giữ, bảo quản văn bản tài liệu; sử dụng, quản lý, bảo vệ thiết bị, máy tính kết nối Internet; trao đổi, cung cấp thông tin...; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức soạn thảo, lưu giữ văn bản, tài liệu có nội dung BMNN trên máy tính kết nối Internet hoặc tự ý cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung BMNN, bí mật nội bộ cho các cá nhân, tổ chức không có liên quan. Thực hiện việc xác định mức độ mật của tài liệu, vật mang BMNN theo ngành, lĩnh vực theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiêm túc thực hiện việc lập sổ quản lý BMNN, vào sổ theo dõi, ký nhận chuyên giao ở tất cả các cấp đơn vị hành chính, bảo quản, lưu giữ BMNN; đặc biệt chú ý khi tiếp xúc, làm việc, trao đổi, cung cấp tài liệu cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc bảo quản, lưu giữ, trao đổi, cung cấp tài liệu liên quan đến các vụ kiện đầu tư quốc tế đảm bảo chặt chẽ, không sơ hở, đúng quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN.

8. Quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, lọt, mất BMNN (nhất là tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật); đồng thời đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế công tác bảo vệ BMNN.

9. Tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết; báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bảo vệ BMNN (nhất là các vụ, việc, dấu hiệu lộ, mất BMNN) qua Công an tỉnh.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác bảo vệ BMNN, làm tốt vai trò cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai và thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho các cơ quan, đơn vị.

- Đề xuất UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm phát hiện sớm và khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tiến hành công tác kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh, an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống mạng thông tin mà các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đang sử dụng; phối hợp kiểm tra dịch vụ KT1 tại Bru Điện tỉnh.

- Phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh quyết định kinh phí và đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN; Sở Nội vụ đề nghiên cứu, đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ BMNN.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa trong lĩnh vực bảo vệ BMNN nhằm kịp thời phát hiện các sơ hở, yếu kém để khắc phục, chấn chỉnh và ngăn chặn các hậu quả, thiệt hại do lộ, mất BMNN gây ra; nắm tình hình, phát hiện, xác minh, điều tra, truy xét, truy tìm, kiến nghị xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật trong các vụ việc lộ, mất BMNN theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, hệ thống hóa, đánh giá về các vụ việc lộ, mất BMNN trên địa bàn từ đó rút ra đặc điểm, nguyên nhân, thủ đoạn, cách thức, biện pháp thực hiện... nhằm hỗ trợ tích cực, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ BMNN theo quy định.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ BMNN; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.

3. Sở Nội vụ

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh thực hiện công tác bảo vệ BMNN trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; phối hợp với Công an tỉnh cho ý kiến (khi có yêu cầu) về việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển cán bộ chuyên trách hoặc

kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ BMNN tại các cơ quan, ban, ngành trọng yếu và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo số lượng, đáp ứng chất lượng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN đồng thời thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ làm công tác này theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh: Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng máy tính, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, hệ thống mạng (Lan, Internet; hệ thống Eoffice...); các giải pháp để khắc phục các sơ hở, thiếu sót, phòng ngừa và ngăn chặn việc lộ, mất BMNN trên không gian mạng; tăng cường và đảm bảo an ninh trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, mạng Internet...nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh quyết định kinh phí và bảo đảm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ BMNN.

6. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ BMNN đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và các văn bản của cấp trên về công tác bảo vệ BMNN; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ BMNN tại địa phương; chủ động bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác bảo vệ BMNN tại đơn vị và cam kết việc thực hiện bảo vệ BMNN; xây dựng nội quy bảo vệ BMNN tại đơn vị để triển khai thực hiện.

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức tiến hành công tác kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) về an ninh, an toàn các máy tính, thiết bị, hệ thống mạng thông tin hiện đang sử dụng phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ BMNN khi có yêu cầu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo (định kỳ 6 tháng, trước ngày 17/5; 01 năm, trước ngày 17/11 hàng năm và báo cáo đột xuất) kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo (qua Công an tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo).

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh) để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy; | (để báo cáo)
- Thường trực HĐND; |
- CT, Phó CT UBND tỉnh (đ/c Võ Văn Cảnh);
- Các đ/c Phó ban BCĐ BV BMNN (để chỉ đạo);
- Các thành viên BCĐ BV BMNN; | (để thực hiện)
- Các Sở, ban, ngành; |
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; |
- Phó CVP UBND tỉnh (đ/c Nguyễn Tiến Dũng);
- Các Phòng: TH, HCTC (QC45c);
- TTCN & CTTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (w.15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Võ Văn Cảnh